



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị và quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng.

Sáng ngày 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thông phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có các

đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh;

các đồng chí ủy viên ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Vừa qua, Trung ương và tỉnh đã ban hành một số nghị quyết, kết luận, chỉ thị trong đó có nhiều nội dung quan trọng, cấp bách. Việc tổ chức hội nghị nhằm kịp thời triển khai, quán triệt

nội dung các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh, từ đó tạo nhận thức thống nhất và quyết tâm cao trong hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, để việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận đạt được kết quả tốt. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ nội dung

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN - THANH TÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: NGỌC LINH

Chiều ngày 28/8, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện "5 tại chỗ" để giải quyết thủ tục hành chính tại

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phương án bố trí kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn và công trình cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A).

(Xem tiếp trang 4)
PHẠM HÙNG

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH Giám sát tại huyện Vũ Thư

Chiều ngày 28/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Thư để chuẩn bị nội dung cho phiên giải trình sắp tới. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự buổi giám sát.

Đến nay, trên địa bàn huyện Vũ Thư quy hoạch 7 cụm công nghiệp, trong đó đã quy hoạch chi tiết 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 172ha. Có 22 nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp, trong đó 17 doanh nghiệp, 8 cơ sở sản xuất đã đi vào sản xuất, 5 doanh nghiệp đang xây dựng. Tổng giá trị sản xuất trong các cụm công nghiệp hàng năm khoảng gần 800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 2,8 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 5.600 lao động. Có 3 cụm công nghiệp đã đánh giá tác động môi trường toàn cụm. Đến nay chưa có doanh nghiệp nào để xảy ra tình trạng mất vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Khi đoàn khảo sát trực tiếp tại Công ty TNHH May xuất khẩu Quang Huy (cụm công nghiệp Nguyễn Xá) và Công ty TNHH Một thành viên Vilittas Thái Bình (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư) nhận thấy: Công ty TNHH May xuất khẩu Quang Huy có tổng diện tích đất 2.250m², ngành nghề gia công hàng may mặc, (Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN

Tuyên dương học sinh đạt thành tích trong năm học 2018 - 2019

Tối ngày 27/8, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh là con cán bộ, nhân viên cơ quan đạt thành tích trong năm học 2018 - 2019.

Năm học 2018 - 2019, phong trào khuyến học tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn cơ quan có 106 học sinh là con cán bộ, nhân viên đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12 đạt danh hiệu tú học sinh tiên tiến trở lên. Trong đó có 4 cháu đỗ đại học, 4 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 cháu đạt học sinh giỏi huyện, thành phố, 86 cháu đạt học sinh giỏi cấp trường và 9 cháu đạt học sinh tiên tiến. Thành tích này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của các cháu mà còn là niềm vui, tự hào của các bậc cha mẹ, là món quà tinh thần vô giá đồng viên cha mẹ hoàn thành tốt hơn trọng trách trong gia đình và nhiệm vụ tại cơ quan.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh đã trao phần thưởng cho các cháu đạt thành tích trong học tập đồng thời mong muốn các cháu phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong năm học mới, luôn là con ngoan, trò giỏi.

KUẬN PHƯƠNG

Khảo sát thực trạng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Sáng ngày 28/8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức khảo sát lấy ý kiến của hội viên nông dân xã Thụy Liên (Thái Thụy) về thực trạng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Đây là 1 trong 5 buổi khảo sát của Hội Nông dân tỉnh nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và thực hiện phong trào thi đua của hội viên.

Đợt khảo sát thực trạng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được tổ chức tại 8 huyện, thành phố. Nội dung khảo sát tập trung vào: đánh giá chất lượng sinh hoạt của chi hội, tổ hội nông dân; việc nắm bắt thông tin và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi của hội viên điển ra như thế nào; đánh giá mức độ tham gia của hội viên ở địa phương đối với các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động; nhu cầu vốn vay của hội viên...

Thông qua khảo sát giúp các cấp hội nông dân kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên từ đó chỉ đạo, định hướng, giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, thực hiện hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

TIẾN ĐẠT

THÀNH PHỐ

413 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ thành phố Thái Bình có 413 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Trong 413 đảng viên của Đảng bộ thành phố được nhận Huy hiệu Đảng đợt này có 7 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 38 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 125 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 65 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 106 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 63 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời, đây là nguồn động viên các đảng viên cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, cống hiến trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Đảng bộ thành phố chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên bảo đảm trang trọng, ý nghĩa trong thời gian từ nay đến hết ngày Quốc khánh 2/9.

MINH NGUYỆT

Hơn 20 câu lạc bộ đăng ký tham gia giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình năm 2019

Sau một thời gian thông báo tổ chức giải, đến nay, giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình năm 2019 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thái Bình phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn tỉnh tổ chức đã nhận được hồ sơ đăng ký tham gia của hơn 20 câu lạc bộ đến từ các huyện, thành phố, các đơn vị, sở, ngành. Các huyện: Thái Thụy, Đông Hưng, Kiến Xương có số lượng câu lạc bộ bóng bàn tham gia đông nhất. Theo danh sách đăng ký của các câu lạc bộ, sẽ có trên 120 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thi đấu.

Căn cứ trình độ chuyên môn của các vận động viên, Ban tổ chức đã chia làm 4 hạng A, B, C, D tương ứng với vận động viên có trình độ chuyên môn cao, chuyên môn khá và vận động viên phong trào. Các vận động viên sẽ thi đấu 5 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ.

Giải dự kiến được tổ chức trong hai ngày 7 - 8/9/2019 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh. Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ trao 20 bộ huy chương và các giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị đạt thành tích cao.

NHƯ HOÀNG

Đưa công an chính quy về xã

(Xem trang 3)



Công an xã Trung An (Vũ Thư) kiểm tra công tác an ninh trật tự tại cơ sở.

THÁI THỤY

Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

(Xem trang 2)